

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2553 (ต่อ)

QANEWS ฉบับนี้ นำสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2553 ของส่วนงานต่างๆ มานำเสนอต่อ ดังนี้

สำนักหอสมุดกลาง

สำนักหอสมุดกลาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 โดยมี ผศ.ดร.ณรงค์ ฉิมพาลี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานคณะกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ผศ.สมบุญ ต้นสกุล อาจารย์สุภัทญา วงวาท และนางสาวชุลีวรรณ โชติวงษ์ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.63 ถ้ารวมตัวบ่งชี้เพิ่มของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้ของสำนักหอสมุดกลาง ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.44 โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมว่า สำนักหอสมุดกลาง ควรจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน โดยมีการสำรวจความต้องการและประเมินผลในแต่ละโครงการ ควรมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ควรนำผลการประเมินมาปรับปรุงด้านการบริหารงานและด้านสารสนเทศให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน การกำหนดตัวบ่งชี้ควรให้สามารถสะท้อนอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสำนักหอสมุดกลางได้ และในระยะยาว ควรส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการมากขึ้น เพื่อร่วมกันดำเนินงานให้ครอบคลุมและบรรลุตามพันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 โดยมี รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน รศ.วัฒนา ปิ่นเสม เป็นกรรมการ และนางวันทนี จารเขียน ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 3.85 ถ้ารวมตัวบ่งชี้เพิ่มของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.06 โดย

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมว่า ในระยะเร่งด่วน ควรจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี รวมทั้งวิเคราะห์หาอัตลักษณ์และค่านิยมร่วมของสถาบันฯ ควรมีการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ และนำมาจัดทำแผนปรับปรุงพัฒนา และควรทบทวนตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายใน เช่น องค์ประกอบที่ 5 เป็นต้น

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 โดยมี รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน กรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ นายปรีชา ทองดิษฐ์ และนางสาววันเพ็ญ ชูชื่น ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.25 ถ้ารวมตัวบ่งชี้เพิ่มของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.27 โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมว่า สำนักฯควรจัดทำแนวทางการประเมินผลสำเร็จของศูนย์วิจัยเฉพาะทางต่างๆ ซึ่งเป็นผู้รับบริการและผู้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากสำนักฯ สร้างระบบการประเมิน เช่น การประเมินการดำเนินงาน การประเมินผู้รับบริการ และการประเมินการบริหารจัดการ เป็นต้น ตลอดจนการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน กรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ นายสยาม แกนขุนทด และนางสาวลักขณา อ้นประเสริฐ ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. อยู่ในระดับดี

มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.00 ถ้ารวมตัวบ่งชี้เพิ่มของมหาวิทยาลัย และสำนักฯ ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 3.93 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมว่า สำนักฯ ควรมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือการบริหารงานเพื่อพัฒนาบุคลากร ควรส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยงานทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญในโครงการต่างๆ ควรหาวิธีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง สร้างระบบและพัฒนาให้บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการทำประกันคุณภาพให้มากขึ้น ในระยะยาว สำนักฯ ควรจัดหาเครื่องมือ เครื่องทดสอบ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นให้ทันสมัยมากขึ้น พัฒนาระบบ One-stop service เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ และสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

สำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 มี รศ.ดร.เรณู พงษ์เรืองพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน กรรมการประกอบด้วย รศ.วิมล เหมือนคิด รศ.สุมาลี อุณหวิชัย ผศ.นงเยาว์ ชูสุข และนางสาวชนิกา ชื่นแสงจันทร์ ทำหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.88 ถ้ารวมตัวบ่งชี้เพิ่มของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้ของสำนักงานอธิการบดี ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.79 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมว่า สำนักงานอธิการบดีควรจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีให้ครบทุกพันธกิจของส่วนงาน โดยเฉพาะแผนด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมีการประเมินตนเองด้านการบริหารงานของส่วนงาน และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม ควรพัฒนางานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี ในระยะยาว ควรมีการปรับปรุงแผนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ รวมถึงรูปแบบการประเมินผลงานของบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในกำกับ ควรเร่งพัฒนาระบบข้อมูลทุกระดับที่มีการใช้งานจริงของแต่ละหน่วยงานให้เป็นฐานข้อมูลกลาง เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้รับบริการสามารถ

สืบค้นเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ และควรกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการทั้งที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงการให้บริการแก่นักศึกษา ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถรองรับการขยายตัวขององค์กรได้

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2554 มี ผศ.ดร.ปานเพชร ชินินทร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน คณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.คันทรส แสนวงศ์ ดร.สมพัทธ์ เบ็ญจชัยพร นายรุสลี สุทธิวีรกุล และนางสาวพรวิไล สุขมาก ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 3.83 ถ้ารวมตัวบ่งชี้เพิ่มของ สมศ. ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้ของคณะ ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 3.94 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมว่า คณะควรจัดทำแผนพัฒนาคณาจารย์ ทั้งด้านวุฒิการศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ ควรจัดทำระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่าซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญในการติดต่อและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในเชิงรุก กำหนดผู้รับผิดชอบในการคัดสรรงานวิจัย ส่งเสริมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการที่สามารถนำไปจดสิทธิบัตรได้ จัดทำแผนกลยุทธ์การให้บริการวิชาการแก่สังคม ทั้งการบริการแบบให้เปล่า หรือแบบรับเป็นที่ปรึกษาแก่องค์กรภาครัฐและเอกชน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย และผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย จะนำเสนอในฉบับต่อไป

ความคืบหน้าการประเมินคุณภาพภายนอก

คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพภายนอก รอบสามของคณะต่างๆ และมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2554 คณะผู้ประเมิน จะแจ้งผลการตรวจเยี่ยมให้มหาวิทยาลัยทราบในโอกาสต่อไป ส่วนการตัดสินใจผลการประเมิน และการรับรองคุณภาพเป็นหน้าที่ของ สมศ. ที่จะดำเนินการ